



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๑, ๒๔ มูลค่าข่าว ๔๗๒,๒๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

24

เยาวชน

คนเก่งเคมีบริดจ์
เผยเคล็ดลับทบทวนก.พ.



อยู่ถึงทุนรัฐบาล
หรือว่าทุนก.พ.
หลายคนคงแอบ
ถอดใจ เลิกคิดตั้งแต่
ยังไม่ลงมือสมัคร

คนเก่งเคมีบริดจ์

สด จาก เยาวชน

เผยเคล็ดลับทบทวนก.พ.

แต่ยังมีอีกหลายๆ คนที่มุ่งมั่นสมัครขอรับ
ทุนทั้งที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้สำเร็จหรือไม่
แล้วก็ทำให้สำเร็จได้ ดังเช่นนักเรียนทุน
เล่าเรียนหลวง ปี 2553 ที่มีชื่อเสียงน่ารักน่าชัง
ว่า "จุ๊จิง" หรือ น.ส.อรอุมา จารูวรรณ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขาสถาปัตยกรรม
กรรม วิทยาลัยลูซี คาเวนดิช มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

อรอุมาเริ่มค้นคว้าความกติกการขอรับทุน
รัฐบาลเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นม.3 โรงเรียน
สาธิตมหาว ปทุมวัน อาจารย์แนะแนะแนะนำ
ว่านักเรียนที่ผลการเรียนเกิน 3.5 ให้เข้าไปดู
ข้อมูลทุนก.พ. ในเว็บไซต์ www.ocsc.go.th



หากโชคดีอาจได้ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ที่ต่างประเทศ ก็ได้
หาว่าไม่มีทุนอะไรบ้าง แต่ละทุนต้องสอบวิชา
อะไร แล้วศึกษาข้อสอบต่างๆ ปรึกษารุ่นพี่
เรื่องการเตรียมตัวสอบ

*"ลองสอบชิงทุนการศึกษา 2 ครั้ง ครั้งแรก
สอบไม่ได้ แต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์มากมาย
หนูเองก็ไม่ได้เป็นนักเรียนดีมาก่อน จึง
อยากบอกน้องๆ ว่าไม่ต้องกลัว ทุกอย่างมี
โอกาสอยู่ ลองสอบไปก่อน ทุนก.พ.มีเยอะมาก
ถ้าไม่ได้ทุนนี้อาจจะโดนช้อนตัวไปทุนอื่น"*

ก่อนเล่าถึงขั้นตอนการสอบชิงทุนว่า
มีตั้งแต่การสอบข้อเขียน ในส่วนของสาขา
สถาปัตยกรรมมีการแปลข้อความ มีวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย รอบแรกมีการให้แสดง
ความคิดเห็น ได้ว่าที่ แต่ละรอบความยากง่าย
แตกต่างกันไป รอบสัมภาษณ์เดี่ยวจะสืบค้น
และค้นที่สุด เพราะอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะมี
ประสบการณ์ด้านจิตวิทยา ถ้าตาม เช่น เคย
ผิดหวังบ้างหรือไม่และจัดการความผิดหวัง
อย่างไร เราเรียนวิชาไหนเพื่ออะไร แล้วจะกลับ
มาทำประโยชน์กับประเทศไทยได้อย่างไร



เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด เค้าคำถามไว้ก่อนล่วงหน้าได้บ้าง ปรีกษาอาจารย์แนะแนวศึกษาจากรุ่นพี่ เพื่อนๆ ที่เคยได้ทุนอื่นมาแล้ว

“เคล็ดลับอย่างแรกเลยต้องมีวินัย มุ่งมั่นให้ถึงที่สุด พยายามอ่านหนังสือและมีสมาธิหมั่นดูข้อสอบเก่า ทุกคนก็จะมีโอกาสได้ ซึ่งหนูก็เตรียมตัวไม่นานเหมือนกัน”

อรอุยเล่าต่อว่า “หลังจากสอบผ่าน สำนักงาน ก.พ. จะคอยให้คำแนะนำนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิด เช่น เราอยากเรียนสาขาวิชานี้ก็จะมีรายชื่อมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษาว่ามีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสาขานี้บ้าง การเป็นนักเรียนทุนในช่วง 3 สัปดาห์แรก สำนักงาน ก.พ. ให้ไปเรียนภาษาที่เมืองในประเทศอังกฤษ ทำให้เราได้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง สามารถฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างเต็มที่ ก่อนจะมาเรียนระดับ A level ที่ต้องฝึกเขียนรายงาน

จริงจังมากขึ้น ใช้เวลาเรียนรวม 2 ปี การเรียน A Level นี้เป็นข้อกำหนดของการศึกษาต่อต่างประเทศ”

น้องจิ้งบอกว่า การเรียนที่ต่างประเทศโดยรวมแล้วนั้นให้คั่นคว้าด้วยตัวเอง ยิ่งเราอยู่ต่างประเทศนานก็ยิ่งเข้ากับหลายๆ คน ได้มากขึ้น เพราะภาษาเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องไม่ทิ้งเพื่อนไทย อีกทั้งมีสำนักงาน ก.พ. เป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ จะมีสมาคมที่เรียกว่าสมาคมก็สมาคม คอยเป็นศูนย์รวมนักเรียนทั่วเกาะอังกฤษ มาทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน

ส่วนเงื่อนไขการกลับมาใช้ทุน น้องจิ้งเล่าว่า “ทุนเล่าเรียนหลวงที่ได้รับนี้เป็นทุนถึงปริญญาตรี จะใช้เวลาเรียนอีก 2 ปี ถึงจะจบ หลังจากนั้นต้องกลับมาใช้ทุนในประเทศไทย ซึ่งไม่จำกัดว่าต้องกลับมารับราชการเพียงอย่างเดียว ทุนนี้เปิดกว้างให้เราทำงานบริษัทเอกชนได้ ระยะเวลาการใช้ทุนเท่ากับระยะเวลาที่เราเรียนไป สำหรับหนูนางแผนอยากกลับมาเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการ อยากตอบแทนสังคมไทย”

สำหรับคนที่สนใจขอรับทุน ก.พ. น้องจิ้งฝากข้อคิดว่า “อยากให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนก่อนเป็นอันดับแรก และทำกิจกรรมที่โรงเรียนให้มาก ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว ไม่ว่าจะเรียนกิจกรรมหรือกีฬาจะช่วยเสริมเรา ตอนสัมภาษณ์อาจารย์จะดูว่าเรามีความมุ่งมั่น อดทน ฝ่าฟันชีวิตในต่างประเทศได้หรือไม่”

“อยากให้น้องๆ ค้นพบตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไร หากไปร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ. ก็จะช่วยให้ได้มาก เพราะในงานนี้จะให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวว่าเราชอบด้านไหน วิชาถนัดที่เราจะไปเรียน จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่ไหน งานนี้สามารถปรึกษาพูดคุยกับมหาวิทยาลัยโดยตรง”

อรอุยกล่าวทิ้งท้าย

น้องๆ ที่สนใจทุน ก.พ. และการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานมหกรรมการศึกษาต่อ



ต่างประเทศ 2013 (OCSC International Education Expo 2013) จัดโดยสำนักงานก.พ. ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 พ.ย.นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เวลา 12.00-18.00 น.

ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Check in เป้าหมาย การศึกษาต่อต่างประเทศในรูปแบบของคุณ” ภายในงานมีบริการจับคู่มหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน บริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว ในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. เวลา 10.00-11.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. เวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น

รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปด้าน SoP (Statement of Purpose) ให้คำปรึกษาและแนวทางการเขียนแนะนำตัวเอง กับมหาวิทยาลัยจากผู้เชี่ยวชาญ การทำแบบทดสอบเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง การทดลองสอบภาษา ทั้ง Online English Test, IELTS and TOEFL Pre-Test

สำนักงาน ก.พ. รวบรวมมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองกว่า 250 สถาบันจาก 20 ประเทศ ทั่วโลก อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เกาหลี ฯลฯ ที่นำทุนมหาวิทยาลัยและส่วนลดมาแจกภายในงาน

สอบถามข้อมูลการศึกษาในระดับต่างๆ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการศึกษา การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ได้ที่ www.facebook.com/ocsceexpo หรือ www.ocsceexpo.net